



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๙๙/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวภาอุษา วุฒิลัย ผู้ร้อง อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางคูหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายอุดม วุฒิลัย และนางลฎาภา สิทธิรานนท์ เดิมชื่อนางสุพรรณษา สารพุทธิ บิดามารดามีได้จดทะเบียนสมรสกัน นายอุดมได้แจ้งในสูติบัตรว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน อุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องตลอดมา และได้แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน ด้วยการส่งเสียให้การศึกษาเล่าเรียน แสดงออกแก่บุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตนและยินยอมให้ผู้ร้องใช้นามสกุล ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๕ นายอุดมป่วยหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นางเยื่อน วุฒิลัย มารดาของนายอุดมได้ยื่นคำร้องต่อศาลนี้ให้ศาลมีคำสั่งให้นายอุดมเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้ตั้งนางทองใบ เป็นผู้อนุบาลนายอุดม ในคดีหมายเลขดำที่ พ ๒๖๘/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ พ ๓๒๑/๒๕๕๕ ศาลมีคำสั่งตามคำขอให้ผู้ร้องในคดีดังกล่าว แต่ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องคัดค้านการที่นางทองใบ ใจมั่น เป็นผู้อนุบาลของนายอุดมกระทำการทุจริตเบียดบังทรัพย์สินของนายอุดมไปเป็นของตน ต่อมาศาลได้ทำการไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งตั้งนางทองใบ ใจมั่น ร่วมกับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานีร่วมกันเป็นผู้อนุบาลของนายอุดม วุฒิลัย เหตุที่ผู้ร้องจำเป็นต้องใช้สิทธิคดีนี้เนื่องจากบัดนี้ผู้ร้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่นางทองใบจัดการทรัพย์สินของนายอุดมได้เบียดบังทรัพย์สินไปเท่าที่ทราบมี ๔ รายการ เป็นเงินจำนวนประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลนี้มีหมายเรียกให้นางทองใบมาให้ถ้อยคำต่อศาล ๒ ครั้ง แต่นางทองใบเพิกเฉย นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ยังต้องการคำสั่งเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาระบุชื่อผู้ร้องให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานภายหลังจากนายอุดมถึงแก่ความตายแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอุดม วุฒิลัย ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี